



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๙๐๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิพลวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และชายขอบ : Bridging Schools/Buffer Schools) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบ การศึกษาและให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษา เพื่อให้ทันวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่ รับผิดชอบงานทะเบียน ได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ขอเชิญข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนของโรงเรียนภูมิพลวิทยา เข้าร่วมการอบรมตามกำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยประหยัด จากงบประมาณจัดสรรมาตั้งเบิกที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อตอบรับเข้าอบรมส่งกลับสำนักทดสอบทางการศึกษา ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และให้ข้าราชการครูนำเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (เล่มสีเขียว) พ.ศ.๒๕๕๗ เข้าร่วมการอบรมด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายภัทศาสินี มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐๘๘-๒๕๕๐๙๖๙

โทรสาร ๐๔๕ - ๖๑๓๓๗๙



สมง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
รับที่ ๕401
6 ส.ย. 2561 เวลา 13.50
<input type="radio"/> อภ. <input type="radio"/> นผ. <input type="radio"/> ICT <input type="radio"/> บงส. <input type="radio"/> นค.
<input checked="" type="radio"/> พค. <input type="radio"/> บท. <input type="radio"/> สกศ. <input type="radio"/> ดสน.

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๖๐๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา และการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษา เพื่อให้ นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียน ได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนเชิญนักวิชาการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดเก็บหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษา จำนวน ๑ คน และโปรดแจ้งข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนของโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ คน รวม ๒ คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดสรรไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอให้เดินทางโดยประหยัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในแบบตอบรับและส่งกลับสำนักทดสอบทางการศึกษา ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแจ้งให้ข้าราชการครูนำเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔ (เล่มสีเขียว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๙-๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา  
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ  
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones)" โดยท่านกล่าวว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ ๒ ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ส่งเสริมให้เด็กมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องร่วมมือกันวางแผนให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถแข่งขันกับเวทีโลก โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของการพัฒนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นผลิดกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งสร้างทักษะทางวิชาชีพ ด้วยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ซึ่งการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาสามารถนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษา ต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอย่างน้อยควรมีสาระด้านหลักการดำเนินการและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเกณฑ์การจบการศึกษา เอกสารหลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน ระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาจึงครอบคลุมงานด้านงานวัดและงานทะเบียน การประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้กับโรงเรียนทั่วไปจะมีผู้จบการศึกษาพร้อมกันทั้งสองหลักสูตรในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมทั้งมีผู้ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น สถานศึกษาจึงต้องจัดทำเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียนและได้จบการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา

ในการนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้เคยจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยครั้งล่าสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลผู้จบการศึกษา และให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทำให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก

/การดำเนิน...

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อาทิ ปัญหาโยกย้ายบุคลากรระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะครูที่ทำหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียนและดูแลการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) ของเขตพื้นที่และสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ จำนวนทั้งหมด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย ๑.) จังหวัดตราด (ครอบคลุมอำเภอคลองใหญ่) ๒.) จังหวัดตาก (ครอบคลุม อำเภอแม่สอด พบพระ และแม่ระมาด) ๓.) จังหวัดมุกดาหาร (ครอบคลุมอำเภอเมืองฯ หวานใหญ่ และดอนตาล) ๔.) จังหวัดสระแก้ว (ครอบคลุมอำเภออรัญประเทศ และวัฒนานคร) ๕.) จังหวัดสงขลา (ครอบคลุมอำเภอสะเดา) ข้อมูลจาก: ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ และโรงเรียนชายขอบ (Bridging Schools/Buffer Schools) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเน้นการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑ ภาษา ประกอบด้วย ๒๓ โรงเรียน ข้อมูลจาก: สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถและจำนวนเครือข่ายด้านงานทะเบียน-วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องให้การพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทะเบียนเอกสารหลักฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นระบบ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

๒. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## ๓. เป้าหมาย

บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินงานทะเบียนและเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดทำจัดเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลแสดงผลการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการข้อมูลและเอกสารหลักฐานแก่สถานศึกษา หน่วยงาน ประชาชนทั่วไปได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้

## ๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

### เชิงปริมาณ

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงานทะเบียน-วัดผล การจัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

### เชิงคุณภาพ

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีงานทะเบียน-วัดผล การจัดทำจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคำสั่งหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพผู้เรียน

๕. วิธีดำเนินงาน

- มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมีความต้องการพิเศษ ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเป็นการเร่งด่วน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จัดเก็บข้อมูลผู้จบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการ ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง/การปฏิบัติงาน	จำนวน (คน)
๑	นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	๑๒
๒	นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา	๑๑
๓	ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๑	๕๖
๔	ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชายขอบ (Bridging Schools/Buffer Schools)	๒๒
๕	ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สพฐ.)	๒๐
รวม		๑๒๑

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

๗. งบประมาณ

ใช้เงินงบประมาณ จากเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน ของสำนักทดสอบทางการศึกษา

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานด้านทะเบียนวัดผล และการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตร ระบบการวัดและประเมินผล และรูปแบบของเอกสารหลักฐานการศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๙ - ๙๒

**กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร**

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑	
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.	ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.	ปฐมนิเทศและชี้แจงเอกสาร
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย...ดร. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
เวลา ๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น.	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย...ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการประเมินระดับชาติและนานาชาติ โดย...นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.
เวลา ๑๔.๔๕ น. - ๑๘.๐๐ น.	การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สู่มาตรฐานสากล โดย...ดร. โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สวก.
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑	
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย...นางพรพรรณ โชติพิทักษ์วัน ผอ. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลฯ สวก.
เวลา ๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติตรวจและจัดทำหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา (ปพ. ๑-๒) โดย...นางพรพรรณ โชติพิทักษ์วัน และวิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา โดย...ดร. มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศฯ สทศ.
เวลา ๑๔.๔๕ น. - ๑๘.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติการตรวจแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) โดย...วิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) โดย...วิทยากรประจำกลุ่ม
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑	
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาและการประกันคุณภาพ ผู้เรียน โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน โดย...รศ. ดร. มารุต พัฒนา อาจารย์คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา ๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น.	ปฏิบัติงานกลุ่ม: การระดมความคิดในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดทำ ปพ.๑-๓ การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอื่นๆ และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาและสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน” และนำเสนอผลการปฏิบัติงานกลุ่ม โดย...วิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ โดยวิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๔.๔๕ น. - ๑๖.๓๐ น.	สรุปผล อภิปราย ชักถาม และปิดการประชุม

\*หมายเหตุ

๑. ตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ น. - ๑๔.๔๕ น.
๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และอาหารเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.

แบบตอบรับ

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศฯ

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

เบอร์โทรศัพท์ .....

แจ้งการเข้าอบรม ดังนี้

- สามารถเข้าร่วมอบรมได้
- ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สถานศึกษา	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ

หมายเหตุ : ทั้งนี้เพื่อให้การบริการและการอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือท่านส่งแบบตอบรับทาง โทรสาร หมายเลข ๐๒ ๒๘๒ ๖๘๓๗ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๘๙-๙๐

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา  
สำนักทดสอบทางการศึกษา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๖๑๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรโอนเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษา เพื่อให้ นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียน ได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติการจัดสรรโอนเงินจากเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงานของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของนักวิชาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๔,๒๐๐.- บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๙ - ๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๗